
 

 

136. löggjafarþing 2008�2009.
Þskj. 718  �  425. mál.

Fyrirspurn
til utanríkisráðherra um lánafyrirgreiðslu til Icelandic Glacial.

Frá Siv Friðleifsdóttur.

Hafði ráðherra áhrif á að fyrirtækið Icelandic Glacial fékk lán í lok síðasta árs eða síðar?
Ef svo er:

a. komu aðrir ráðherrar að málinu, og þá hverjir?
b. var sú lánveiting u.þ.b. 3 millj. evra eða um 450 millj. kr.?

Skriflegt svar óskast.


